

ด่วนที่สุด
ที่ พร ๐๐๒๓๓/ว ๗/๓๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส.สน.๓/๓๗๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัด “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หัวข้อ “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Hall ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานตามกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประสานแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น พิจารณาเข้าร่วมงานตามกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เมนู “หนังสือราชการ” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวนิสา รัตนดิกล ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๓๐๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรรัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

๐๕

ด่วนที่สุด



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 416
วันที่ 20 ก.พ. 2561
เวลา 11.29 น.

ที่ มท ๐๘๑๕.๒/ว ๕๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส.สน.๓/๓๗๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาพ
ชุมชน (สำนัก ๓) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัด “เวทีสานพลังชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” หัวข้อ “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม Hall ๘ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือ
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมงานตามกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ประสานแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาเข้าร่วมงานตามกำหนด โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักจากต้นสังกัด
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
www.dla.go.th เมนู “หนังสือราชการ” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้ประสานงานสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวนิสา รัตนติลล ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๓๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอแสดงความนับถือ

- พล. เจริญพร. เป้าหมาย เข้าร่วม

๗ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ภาวชน
๑-๓ มี. ๖๑ ณ อิมแพ็ค เมืองทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณ จ. เชียงใหม่

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

- โทร. ๐๒-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
๐๒-๒๒๔๓-๗๕๓๓

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓

แนวคิด

การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

“ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม Hall ๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

๑. ความเป็นมา

๑.๑ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ รวมแล้วเป็นเวลากว่า ๘ ปี ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ดำเนินการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน ร่วมกันก่อตัวเป็น “เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น (คณะกรรมการหมู่บ้าน: กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) สถาบันวิชาการหรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นภายใต้ ๒ หลักการสำคัญ คือ ๑) ใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และ ๒) คำนี้ถึงสุขภาวะในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HIAP) โดยมีเป้าหมาย คือ “ตำบลสุขภาวะ” “ชุมชนสุขภาวะ” “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐ ตำบล

๑.๒ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดเวทีประจำในระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ (การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓) เพื่อใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สาระจากเวทีจะถูกสื่อสารออกไปยังสังคมวงกว้างโดยเครือข่ายสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีทั้งที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเป็นวิทยากร ส่งผลให้องค์กรและหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสถาบันวิชาการที่เข้ามาร่วมงานกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑.๓ บุรณาการเข้าสู่ระบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อปี ๒๕๕๖ สสส. โดยสำนัก ๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการเสริมและสานพลังให้กับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวได้ว่าหลังจากการลงนามความร่วมมือกัน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่าย ได้บูรณาการการทำงานเข้าสู่ระบบปฏิบัติการที่เป็นงานปกติโดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนเกิดวัฒนธรรมในการทำงานแบบใหม่ อาทิ การใช้ข้อมูลในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล การมีผู้นำที่มีขีดความสามารถในการนำพาทุกองคาพยพของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมในขบวนการพัฒนาจนได้ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้” “ศูนย์จัดการเครือข่าย” “ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่มีภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ อันส่งผลให้เกิดการขยายผลแนวคิด หลักการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นไป

๑.๔ บุรณาการกับภาคียุทธศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๕๔ สสส. โดยสำนัก ๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการสานพลังกันทั้ง ๔ หน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จนเกิดเป็น “ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบเข้มแข็งทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน ๑๑๗ ตำบล ๓ ชุมชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา รวมทั้งการพัฒนา “ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” ร่วมกัน โดยมีสถาบันวิชาการเข้ามาเป็น

ผู้ดำเนินการศึกษาและทดลองใช้ตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าจะมีการนำไปใช้ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นการนำร่องไปพลางก่อน และจะผลักดันให้มีการประกาศใช้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานทั้ง ๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปภายในปี ๒๕๖๓

๑.๕ สนับสนุนขบวนการปฏิรูปประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา นอกเหนือจากการดำเนินการเพื่อตอบสนองทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี ของ สสส. แล้ว แผนสุขภาพะชุมชนยังได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยประสานความร่วมมือกับภาคยุทธศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพหลักของแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น โดยให้ความสำคัญกับ ๓ ส่วนในขบวนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา การแปลงเป้าหมายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ลงสู่ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่น และการนำสาระสำคัญด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาดำเนินการเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ของสังคม

จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน^๑ ในครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการเรียนรู้และขับเคลื่อนต่อเนื่องจากเวทีครั้งที่ ๑ ใน ๓ เรื่อง ดังนี้

- ๑) การน้อมนำทั้งเครื่องมือ แนวทาง และขั้นตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสังคม มาปรับใช้ในระบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพะ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้ได้ใช้หัวข้อจาก "ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่" ในเวทีครั้งที่ ๑ มาเป็น "ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพะชุมชน"
- ๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน (ทั้งจากเป้าหมาย SDGs และ แผนฯ ๑๒) โดยยังคงแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มเป้าหมายตามที่หน่วยงานเจ้าภาพกำหนดไว้ ประกอบด้วย ๑) ระบบนิเวศชุมชน ๒) เศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของชุมชน และ ๓) เก้าเทียม ทัวถิง ชุมชนเกื้อกูล สำหรับเวทีครั้งนี้เน้นการเอาพื้นที่รูปธรรมมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากนักวิชาการและเชื่อมขบวนการกับนักขับเคลื่อนการปฏิรูป
- ๓) เครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้จากการพัฒนาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดและของหน่วยงานในพื้นที่ โดยจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) เครื่องมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกลไกการทำงานของชุมชนท้องถิ่น ๒) เครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนงานเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น และ ๓) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพและวัดความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

สำหรับเวที ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก ๒ ส่วน ดังนี้

- ๑) สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น โดยสถาบันวิชาการมีการรวมตัวกันสรุปและประมวลประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผ่านการพัฒนา "โจทย์การวิจัยของชุมชนท้องถิ่น" และมีการดำเนินการวิจัยโดย "นักวิจัย" จากสถาบันวิชาการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสาระสำคัญที่จะมีการชี้แนะ หรือ สื่อสารกับสังคม ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ เวทีชี้แนะ (TED Talk) บอกเล่าประสบการณ์ร่วมของคนทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และประชุมเชิงปฏิบัติการ

^๑ เวทีครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เน้นสาระสำคัญ ๓ ส่วนดังนี้ ๑) การน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างครอบคลุม (ตามรอยพ่อ) ๒) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ๓) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

- ๒) ตลาดความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (Market place) ที่มีการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรม มาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ และอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและ การแก้ปัญหาในพื้นที่ เวทีครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้นำมาเผยแพร่และฝึกใช้ อันเป็น การสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคตด้วย

ดังรายละเอียดที่จะระบุไว้ในกำหนดการต่อไป

๒. เป้าหมาย

กระตุ้นและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” มาเป็นทิศทาง วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันส่งผลให้เกิดความสุขและความยั่งยืนในทุกมิติ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจุดประกายด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาใช้ในการกำหนดแนวทางร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของชุมชน ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาพื้นฐาน (common problems) ของชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทาง วิธีการพัฒนาและนำใช้เครื่องมือสำหรับสร้างการเรียนรู้ ร่วมกัน สร้างนวัตกรรม และประเมินตนเองโดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของหน่วยงานเจ้าภาพ

๓.๔ เพื่อทบทวนการดำเนินงานของสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ต่อประชากรทุกกลุ่มวัยในชุมชน

๔. องค์ประกอบของกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมย่อย คือ ๑) การรายงาน สถานการณ์การดำเนินงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ๒) การแสดงปาฐกถาพิเศษ หรือการบรรยายพิเศษ ๓) การเสวนา และ ๔) การมอบโล่เกียรติยศ

ส่วนที่ ๒ ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วยการ แสดงปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนา การชวนคิดชวนคุย และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ พื้นที่ จำนวน ๑๐ - ๑๔ ตำบล โดยแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ๑) ระบบนิเวศชุมชน ๒) เศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคงของชุมชน และ ๓) เก้าเทียน ทัวถึง ชุมชนเกื้อกูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ระบบนิเวศชุมชน

ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ส่งผลให้เกิดการน้อมนำสู่การ ปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น ความสัมพันธ์ของดิน น้ำ ป่า ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการขยะและมลพิษของชุมชน รวมถึงการ เฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การพัฒนาปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สามารถเทียบเคียงได้กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อย ๕ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.หรือเข้าร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่	ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน: ศกค.
๑๓๑๙	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลละเหียบ	เทศบาลเมืองคองมร
๑๓๒๐	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนชุมพล	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
๑๓๒๑	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลพาคอก
๑๓๒๒	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
๑๓๒๓	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม
๑๓๒๔	แพร่	สูงเม่น	เทศบาลตำบลสูงเม่น	เทศบาลตำบลสูงเม่น
๑๓๒๕	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลศอกม
๑๓๒๖	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลศอกม
๑๓๒๗	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลศอกม
๑๓๒๘	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
๑๓๒๙	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลศอกม
๑๓๓๐	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัก	องค์การบริหารส่วนตำบลศอกม
๑๓๓๑	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จอมพล
๑๓๓๒	สุโขทัย	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลโปงมา	พื้นที่ปฏิบัติงานร่วม ๔ หน่วยงาน จ.ก. พ.ท. พ.ช. และ ส.ส.
๑๓๓๓	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	เทศบาลตำบลกม.เรียง	เทศบาลตำบลสาขะอี
๑๓๓๔	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	เทศบาลตำบลพาทย์อนา	เทศบาลตำบลสาขะอี
๑๓๓๕	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลสิริณรงค์
๑๓๓๖	มหาสารคาม	กุฉินาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	องค์การบริหารส่วนตำบลสินธุ์
๑๓๓๗	มหาสารคาม	กุฉินาร	องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินาร	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๓๘	มหาสารคาม	แกดำ	เทศบาลตำบลมิตรภาพ	เทศบาลตำบลกลางหมื่น
๑๓๓๙	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๔๐	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	เทศบาลตำบลบ้านเข็ด
๑๓๔๑	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลอหะ	เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
๑๓๔๒	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแหม่ใต้	เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
๑๓๔๓	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก	เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
๑๓๔๔	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลกั้งแก	องค์การบริหารส่วนตำบลกั้งแก
๑๓๔๕	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
๑๓๔๖	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๔๗	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๔๘	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์
๑๓๔๙	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
๑๓๕๐	มหาสารคาม	ชื่นชม	องค์การบริหารส่วนตำบลกม.ลาดอกไม้	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๕๑	มหาสารคาม	เชียงยืน	เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง	เทศบาลตำบลกลางหมื่น
๑๓๕๒	มหาสารคาม	เชียงยืน	เทศบาลตำบลเชียงยืน	เทศบาลตำบลสาขะอี
๑๓๕๓	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
๑๓๕๔	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง	องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง
๑๓๕๕	มหาสารคาม	นาตุบ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตุบ	เทศบาลตำบลบ้านแก
๑๓๕๖	มหาสารคาม	นาตุบ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
๑๓๕๗	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลดีบัว
๑๓๕๘	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑๓๕๙	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์
๑๓๖๐	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงสวรรค์
๑๓๖๑	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนทอง
๑๓๖๒	มหาสารคาม	ดงสิริราช	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
๑๓๖๓	มหาสารคาม	ยางสีสุราช	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันต	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
๑๓๖๔	มหาสารคาม	วาปีปทุม	เทศบาลตำบลวาปีปทุม	เทศบาลตำบลกลางหมื่น
๑๓๖๕	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพวย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพวย
๑๓๖๖	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
๑๓๖๗	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
๑๓๖๘	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	เทศบาลตำบลพอกน้อย
๑๓๖๙	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลกันบก	เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
๑๓๗๐	มุกดาหาร	ดงหลวง	เทศบาลตำบลดงหลวง	เทศบาลตำบลกลางหมื่น
๑๓๗๑	มุกดาหาร	ดงหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลพื้งแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง